



ประกาศคณะกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง งานปรับปรุงอาคารธาราบำบัด

คณะกรรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงอาคารธาราบำบัด ราคาากลางของงานก่อสร้าง ในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๐,๐๕๕.๒๘ บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เชิญชวนจัดจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างหรืองานประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้างนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการจ้างครั้งนี้

๕. มีความสามารถตามกฎหมาย , ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย , ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ , กรณีการจ้างก่อสร้าง ต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการที่ปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนา ๑ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ ๔ ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นข้อเสนอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไม่รับยื่นข้อเสนอทางไปรษณีย์

กำหนดเปิดซองข้อเสนอ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา ๑ ชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ ๔ ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารข้อเสนอ ได้ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๙๔ ๕๐๙๗ ในวันและเวลาราชการ



ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(Handwritten signature)

(นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สุขสะอาดพสุ)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก